



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๒๑,๗๑๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ชมโขนสาริต มศว



เด็กมอ
ขอแจม

dekma_khojam@matichon.co.th

ความประทับใจไม่รู้คลาย

ดิฉัน **เกด-ปัทมาพร นาคู** นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.ศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยากร่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมงานการแสดงประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนโรงเรียนสาริต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) การที่ดีฉันมีโอกาสชมการแสดง **"โขน ประสานมิตร"** รู้สึกดีใจมาก เพราะชอบดูโขน หรือการแสดงศิลปะต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่อนุรักษ์ และบ่งบอกความเป็นไทยอย่างมาก รู้สึกประทับใจ เพราะเป็นงานที่ดีมากตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ สถานที่จัดงาน การจัดงาน การต้อนรับ ของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม และการแสดงต่างๆ การแสดง

โดยงานนี้ได้แบ่งการแสดงออกเป็น 2 รอบ คือรอบเช้าและรอบบ่าย ดิฉันได้เข้าร่วมงานในรอบบ่าย เมื่อลงทะเบียนจะได้รับบัตรของงานว่ามีแสดงอย่างไรบ้าง ก่อนทำการแสดง น้องๆ นักแสดงจะแต่งตัวตามการแสดงออกมาถ่ายรูปกับผู้ปกครองบ้าง หรือออกมาพ่อนคลายบ้าง เมื่อถึงเวลาการแสดงก็เริ่มขึ้น โดยเปิดการแสดงด้วยการแสดงรำเบิกโรง จากนั้นๆ นักเรียนตัวพระชั้น ป.4-ป.5 จำนวน 22 คน ต่อด้วยการแสดงการขับร้อง และบรรเลงดนตรีเพลงธงชาติ จากนั้นๆ นักเรียน ป.2-ป.6 ที่ได้รับคัดเลือกมา 150 คน และต่อไปเป็นการแสดงโขน

โดยเป็นโขนเฉลิมพระเกียรติ รามเกียรติ์ ชุด อินทรีตอง ตอน **"มารยาสุชาจาร"** ระเบียบวาทและกำกับการแสดง โดย อ.ประพันธ์ สุนทรชาติ จากนั้นๆ นักเรียนชายชั้น ป.4-ป.6 และน้องๆ นักเรียนหญิงที่ได้รับการคัดเลือกมาจำนวนหนึ่ง

ที่ดีฉันสงสัยว่าทำไมต้องเป็นนักเรียนชายทุกคนที่ต้องมาแสดงโขน และดิฉันก็ไขข้อข้องใจเมื่อได้สอบถาม และพูดคุยกับรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน **ผศ.ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล** ท่านบอกว่าโรงเรียนสาริต มศว ฝ่ายประถม มีหลักสูตรการเรียนนาฏศิลป์โดยเฉพาะที่นักเรียนจะได้เรียน โดยนักเรียนชายตั้งแต่ชั้น ป.4-ป.6 ต้องเรียนวิชาโขน ส่วนนักเรียนหญิงก็จะเรียนรำ ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะสามารถแสดงโขนได้

การแสดงโขนนั้นน่าประทับใจมาก เพราะน้องๆ มีความสามารถจดจำท่าทำได้อย่างแม่นยำ ทำท่าสวยงามอ่อนช้อย แต่ก็เข้มแข็งภายในตัว และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายๆ เป็นมออย่างไร เพราะผู้ชมบางคนไม่เคยรู้ความเป็นมา การแสดงก็ดำเนินเรื่องอย่างเข้มข้น โดยแบ่งเรื่องราวเป็นองค์อธิบายเรื่องเข้าใจง่าย และมีเรื่องราวสมัยใหม่ผสมเข้าไปด้วย สอดแทรกมุขตลก ยิ่งทำให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ การแสดงมีการต่อตัว สร้างความตื่นเต้น ทำให้ผู้ชมได้ลุ้นว่าจะทำกันได้หรือไม่ เพราะนักแสดงล้วนเป็นเด็กประถมทั้งนั้น อาจจะมีส่วนที่ หรืออาจารย์คอยช่วยเหลือบ้าง

เมื่อการแสดงโขนจบลงยังมีการแสดงของน้องชั้นอื่นๆ ต่อ เมื่อการแสดงจบลงก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดีพอสมควร แต่น้องๆ กลับไม่มีอาการง่วงเลยสักนิด เป็นภาพที่ประทับใจดิฉันมาก...

การแสดงประจำปีนี้ เป็นการแสดงที่น่าประทับใจ และดิฉันก็เชื่อว่า การแสดงนี้ก็ถือประทับใจผู้ชมอีกหลาย ๆ คนเช่นกัน

ปัทมาพร นาคู

ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

